




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>เลื่อนคิกออฟโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ในกทม.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (Ch3Plus, thethaiger, thecoverage, Posttoday, Dailynews, Hfocus, bangkokbiznews, Headtoppics)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยต้องเลื่อนการคิกออฟ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพมหานครออกไป จนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ จึงควรรอให้นายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. มาเปิดโครงการนี้ด้วยตัวเอง</p> <p>ชวนคลินิก สถานพยาบาล กทม.ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, bluechipthai, thethaipress, turakijintrend, bizmatchingnews)</p> <p>-ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ และโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ลงพื้นที่ 50 เขต กทม. ให้ความรู้พร้อมเชิญชวนคลินิก สถานพยาบาล และร้านยาเอกชน 7 ประเภท ได้แก่ คลินิกเวชกรรม, คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์, คลินิกทันตกรรม, คลินิกเทคนิคการแพทย์, คลินิกการแพทย์แผนไทย, คลินิกกายภาพบำบัด และร้านยา GPP+ ร้านยาคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ "30 บาท รักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร" เพิ่มทางเลือกการใช้สิทธิบัตรทอง ผ่านหน่วยบริการนวัตกรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความหนาแน่นใน รพ.ใหญ่ ปัจจุบันมีหน่วยบริการเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมแล้วกว่า 1,500 แห่ง</p>	
<p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>เปิด “ศูนย์คลินิกกรรมรักษั”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>-ดร.นพ.สรราชูฒิ บุญสุข ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 มอบนโยบายและร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาวในชุมชน (ศูนย์คลินิกกรรมรักษั) ณ รพ.สต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการบำบัดรักษา เพิ่มอัตราการคงอยู่ในระบบและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม พร้อมทั้งกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด นอกจากนี้ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ “คลินิกกรรมรักษั” ให้บริการบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาวแก่กลุ่มผู้ป่วยเสพติดฝิ่นและเฮโรอีนในพื้นที่ด้วย</p> <p>สบยช. ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews</p> <p>-กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และรพ.ธัญญารักษ์ ภูมิภาค จัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ปี 2567 "บวร" พร้อมใจสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด BOWON (Ban, Wat, School) Community Collaboration: Building Together a Thai Society Safe from Drugs วันที่ 20 - 22 ส.ค.67 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลทรงคุณค่าในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด Thanyarak Mentor Award 2024 ประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดรูปแบบมินิธัญญารักษ์ รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด และประกาศนียบัตรสถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การแต่งตั้งรัฐมนตรี ครม.ชุดใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, inn, thecoverage, ch3, bangkokbiznews, thansettakij, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องการดำรงตำแหน่ง รมว.สธ.ต่อ เพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้เห็นผลมากกว่านี้ จากที่เพิ่งดำรงตำแหน่งมา 3 เดือน นโยบายต่าง ๆ มีการขับเคลื่อนอย่างลงตัวอยู่แล้ว เหลือเพียงแต่การทำให้เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องใช้เวลอย่างน้อย 1 ปี ดังนั้น หากอยู่ต่อก็จะเร่งดำเนินการเต็มที่ให้เสร็จสมบูรณ์ ในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 20 ส.ค.ได้นำเสนอความก้าวหน้าเรื่อง พ.ร.บ.อสม. (เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ อสม.) ยังมีร่างกฎหมายอีกฉบับที่ยังค้างอยู่ และต้องดำเนินการต่อไป คือ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ...ซึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพจิตและยาเสพติด เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกองทุนก็อาจต้องใช้เวลา หากอยู่ต่อก็จะขับเคลื่อนต่อไป</p>	
<p>เชื่อมข้อมูลบริจาค “ดวงตา-อวัยวะ”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, hfocus, inn, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลบริจาคดวงตาและอวัยวะของสภาวิชาชีพไทย กับ Digital Health Platform สธ. ให้ประชาชนแสดงความจำนงบริจาคผ่าน Line OA และแอปฯ หมอพร้อม ได้สะดวก รวดเร็ว นำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะได้เหมาะสม ทันเวลา เผยยังมีผู้ป่วยรอคอยดวงตาและอวัยวะประมาณ 1.8 หมื่นคน แต่ได้รับการปลูกถ่ายดวงตาเฉลี่ยปีละ 1,000 ดวง และปลูกถ่ายอวัยวะเฉลี่ยเพียงปีละ 300 รายเท่านั้น</p>	
<p>ฝีดาษวานร</p> <p>1. พบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์เซลล์ 1b</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thebetter, sonthitalk, thaich8, kapook, amarin, thecoverage, isranews, newtv, js100, mcot, one31, ch7, ch3plus, springnews, INN, thereporters, changmainews, TNN, pptv, brighttv, thaipbs, ejan, nation, topnews, thailandplus, sanook, thestandard, voicetv, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.งชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. แถลงข่าวพบผู้ป่วยสงสัยป่วยฝีดาษวานร สายพันธุ์เซลล์ 1b รายแรกในไทย ว่า กรมได้รับรายงานพบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์เซลล์ 1b แต่ยังไม่ยืนยัน 100% เป็นชายชาวยุโรป อายุ 66 ปี เดินทางมาจากประเทศต้นทางแถบแอฟริกาถึงไทยเมื่อวันที่ 14 ส.ค. เวลา 18.00 น. ต่อมามีอาการไข้ มีตุ่มบริเวณร่างกายเล็กน้อย รพ.จึงตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคฝีดาษวานร ครั้งแรกตรวจหาสายพันธุ์เซลล์ 2b เป็นผลลบ จึงตรวจหาสายพันธุ์เซลล์ 1b ซ้ำ ผลออกมาไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างตรวจ RT-PCR ยืนยันสายพันธุ์ซ้ำอีกครั้ง คาดว่าวันที่ 23 ส.ค.จะทราบผลที่ชัดเจน ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคได้ประสานผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีทั้งหมด 43 ราย ให้เฝ้าระวังตนเองในระยะ 21 วันนี้ หากพบอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ แต่ไม่ถึงขั้นต้องกักตัวเหมือนช่วงการระบาดโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ความเสี่ยงของไทยอยู่ในระดับต่ำมาก หรือระดับ 1 หากจะยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคต้องพบการติดเชื้อภายในประเทศและพบเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมั่นใจจะไม่มี การระบาดเหมือนโรคโควิด 19 เพราะไม่ได้ติดต่อกันง่าย การจะแพร่เชื้อได้ต้องมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตถึงจะติดหรือระบาดได้</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรม คร.ร่วมกับกรมวิทย์ มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อฝีดาษวานร ในประเทศไทยด้วยการสุ่มตรวจมาโดยตลอด ยังไม่พบสายพันธุ์ clade1b แนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศแถบแอฟริกา ติดตามว่ามีอาการหรือไม่ ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคล และหมั่นสังเกตอาการตนเอง พร้อมย้ำการป้องกันโรค ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัดหรือคนพลุกพล่าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดบุคคล และทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอ 2) หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 3) หากมีอาการสงสัย เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. (สนอ.) กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวหรือย่านพักอาศัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกลุ่มประเทศแอฟริกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า กรมได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังฝีดาษวานร Clade 1B แล้ว โดยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศพื้นที่ระบาด ณ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ภายในสนามบินระหว่างประเทศทุกแห่ง ซึ่งทุกคนที่เดินทางมาจาก 42 ประเทศที่ไทยกำหนดให้เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง จะต้องรายงานและแสดงตัว และเริ่มประสานสายการบินในการตรวจสอบ คัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ระบาดของฝีดาษวานร Clade 1B ก็อยู่ในกลุ่ม 42 ประเทศนี้ด้วย ขณะนี้กรมยังไม่เปิดระบบศูนย์ไอโอซี ระดับกรม คร. จะยกระดับต่อเมื่อมีการพบการติดเชื้อเป็นรุ่น 2 หรือพบผู้ป่วยจากการติดภายในประเทศ และประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยขณะนี้ต่ำ แต่ไทยจะพบผู้ป่วยสายพันธุ์เซลล์วันบีแน่นอน เพราะโรคนี้นำมาด้วยการเดินทางของคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. (สนพ.) ได้สั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัด เฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก รวมถึงรพ.ที่มีคลินิกเฉพาะทาง หากพบผู้ป่วยให้ส่งยืนยันการติดเชื้อผ่านสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สอบสวนโรคทุกราย เฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่ให้เร็วที่สุด พร้อมมอบหมาย รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ขึ้น เพื่อติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด หากพบผู้ป่วยอาการต้องสงสัยให้แยกกักตัวและแจ้งผู้บริหาร กทม. และสธ.ทันที</p> <p>2. สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ pptv</p> <p>- นายเตโอโดโร เฮอร์โฆซา รมต.สธ.ฟิลิปปินส์ กล่าวถึงฝีดาษวานรที่ตรวจพบในประเทศ ว่า เชื่อที่ตรวจพบเป็นสายพันธุ์เซลล์ 2 ชนิดไม่รุนแรงเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม และน่าจะแพร่ระบาดอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ป่วยชาวฟิลิปปินส์วัย 33 ปีที่ไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ กำลังพักรักษาตัวอยู่ในรพ. ส่วนอีก 9 ราย ที่เคยติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ หายดีแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nation, thereporters, headtopics)</p> <p>- โฆษก สธ.อาร์เจนตินา เผยเตรียมตรวจสอบเรือสินค้าลำหนึ่งที่ลอยลำอยู่ในแม่น้ำนอกเมืองซานลอเรนโซ ทางตอนใต้ของประเทศ หลังพบลูกเรือ 1 คนมีอาการเข้าข่ายโรคฝีดาษลิง หากพบติดเชื้อจริงจะมีการกักตัวผู้ใกล้ชิดและลูกเรือไว้เพื่อการรักษาและเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสต่อไป</p> <p>- ประเทศที่ยืนยันพบผู้ป่วยฝีดาษลิง สายพันธุ์ Clade 1B ได้แก่ คิวบา คองโก กาบอง แคเมอรูน แอฟริกากลาง ยูกันดา รวันดา เคนยา บุรุนดี และสวีเดน และประเทศพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ชูแดนใต้ แทนซาเนีย แซมเบีย และแองโกลา โดยประเทศที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสายพันธุ์ ได้แก่ ไทย และอาร์เจนตินา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, headtopics, thebangkokinsight)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้หวั่น แกลงในรอบสัปดาห์ (วันที่ 13-19 ส.ค. 67) พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายใหม่ 4 ราย มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีอาการ เช่น ผื่น ตุ่มน้ำ และตุ่มหนอง โดยที่ไม่มีใครได้รับวัคซีน รวมถึงได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาษวานรเพิ่มขึ้น 30% ในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลจาก CDC มีผู้ได้รับวัคซีนฝีดาษวานร 81,857 คนในได้หวั่น ในจำนวนนี้มีถึง 28,114 คนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยเตือนว่าหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจะอยู่ที่เพียง 40-80% แต่หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แล้วประสิทธิภาพการป้องกันอาจสูงถึง 90%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sonhitalk, news1live, js100)</p> <p>- CDC เกาหลีใต้ เผยตั้งแต่ 21 ส.ค.67 เป็นต้นไป โรคฝีดาษวานรจะถูกจัดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องมีการตรวจคัดกรองในการผ่านแดน โดยผู้เดินทางที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในแอฟริกา ได้แก่ รวันดา บุรุนดี ยูกันดา เอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เคนยา สาธารณรัฐคองโก จะต้องรายงานเจ้าหน้าที่ หากมีอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคฝีดาษวานร</p> <p>- โฆษกกระทรวงสาธารณสุขปากีสถาน เผย ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์ Clade 1b โดยผู้ป่วยที่พบ 1 ราย ล่าสุดติดเชื้อสายพันธุ์ Clade 2 ทั้งนี้ พบนักเดินทางวัย 47 ปี จากตะวันออกกลาง มีอาการต้องสงสัย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายฮานส์ คลุก ผอ.ภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลก แถลงยืนยันมีไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเก่า ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รู้วิธีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว แต่ก็ยากที่จะหยุดกระแสความตื่นตระหนกที่ยังคงเกิดขึ้นไปทั่วโลก</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกา บรรจุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป และบาวาเรีย นอร์ดิก บริษัทยาสัญชาติเดนมาร์ก ซึ่งจะมีการแจกจ่ายวัคซีนจำนวน 200,000 โดส ไปยังภูมิภาคดังกล่าว ถึงแม้จะยังไม่เพียงพอ แต่แอฟริกาคาดว่า จะสามารถจัดหาวัคซีนได้เพิ่มอีกราว 10 ล้านโดสเร็ว ๆ นี้ รวมถึง บริษัทยา บาวาเรีย นอร์ดิก จะยื่นขออนุมัติ ให้สามารถใช้วัคซีน MPOX ในเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อเร่งควบคุมการระบาดให้เร็วยิ่งขึ้น</p> <p>3. ชุดตรวจฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, แนวหน้า, thebangkokinsight, thecoverage, workpointnews, thaipbs, mono29, pantip, hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อฝีดาษวานร (MPOX) เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยจัดทำแนวทางการประเมินด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของชุดตรวจวินิจฉัยฝีดาษวานร มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชุดตรวจสามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรคได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ทั้งนี้ ออย. ได้มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจการติดเชื้อฝีดาษวานรแล้ว โดยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้จาก https://medical.fda.moph.go.th/</p> <p>4. วัคซีนป้องกันฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, nation, thereporters, kapook, pptv, ch3plus)</p> <p>- สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรรับบริการวัคซีนได้ที่ตึกราชูทิศ มีการบริการฉีด 2 วิธี ดังนี้ 1. ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (ขนาดเต็มโดส 0.5 ML) ราคาเข็มละ 8,500 บาท ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน 2. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (ครึ่งละ 0.1 ML) ราคาจุดละ 2,200 บาท ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน (ต้องมาพร้อมกัน 4 ท่า)</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ จับประเด็น</p> <p>- นายกิริติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจก.ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) หรือ ทอท. เผยว่า ขณะนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับ สธ. เพื่อติดตามสถานการณ์ของโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันแต่ละท่าอากาศยานของ ทอท. มีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังเที่ยวบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินจากต่างประเทศที่มีการระบาด โดยจะยึดแนวทางจาก สธ.เป็นหลัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการข่าวสด</p> <p>- กรม คร. ระบุว่า การเฝ้าระวังป้องกันโรคฝีดาษวานรของประเทศไทยจะยกระดับความเข้มข้นคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศให้ถี่และมากขึ้น พร้อมให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มเช็กซ์เวิร์กเกอร์ รวมทั้งจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครือข่าย 62 แห่ง เพื่อตรวจเชื้อฝีดาษวานร โดยกระจายครอบคลุม 24 จังหวัดในทุกภาค หวังว่ามาตรการต่างๆ จะเข้มข้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเดินทางเคลื่อนย้ายของชาวต่างชาติมากขึ้น ย่อมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากตามไปด้วย</p>	
<p>ป้องกัน '4 เน้น 4 เดือน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, Chiangmainews, thaipr)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตธนพร รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว สธ. ผนึกพันธมิตร Dengue -zero พร้อมย้ำมาตรการ 4 เน้น 4 เดือน หวังลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เผยผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ 46 คน ว่า กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน กลุ่มแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง อสม. เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ที่นำไปสู่การป้องกันไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก และให้เห็นถึงคุณค่าของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การแพทย์จีโนมิกส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.สแกนต์ บุญนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายในการสัมมนาวิชาการด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (GENOMICS AND PRECISION MEDICINE SEMINAR 2024) จัดโดยกรมการแพทย์ ว่า กรมฯ ร่วมเดินหน้าการแพทย์ จีโนมิกส์ หลังใช้ประโยชน์แล้วจากการตรวจคัดกรองหายีนมะเร็งเต้านม เตรียมผลักดันโรคอื่น อาทิ มะเร็งรังไข่ มะเร็งลำไส้ ในอนาคต ขณะที่ สวรส.รอเสนอกรม.ใหม่ขับเคลื่อนข้อมูลพันธุกรรมคนไทยจากโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์อีก 5 หมื่นราย</p>	
<p>พบซิลโคนาฟิลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thainewsonline, thainewsonline, tnews)</p> <p>- อย. ตรวจพบ ซิลโคนาฟิล ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มาเวล เอ็กซ์ (Marvel X) เตือนอย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทาน อาจเกิดผลข้างเคียง อันตรายถึงชีวิต</p>	
<p>บัญชีตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (theactive)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาบัญชีรายการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายที่จำเป็นของประเทศ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น แพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาอากาศไทย สปสช. สสส. ฯลฯ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายจัดทำพัฒนาบัญชีการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายที่จำเป็นของประเทศ ซึ่งมีหลักการคล้ายกับบัญชียาหลักของประเทศ แตกต่างกันที่เป็นรายการของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือรายการตรวจด้วยชุดตรวจหรือเครื่องมือต่าง ๆ โดยรายการตรวจวินิจฉัยที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีนี้ จะถูกพิจารณาใช้เป็นบริการมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการบริการในสถานพยาบาลแต่ละระดับในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงระดับตติยภูมิ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ครั้งที่ 76 ที่ให้ประเทศสมาชิกพัฒนาบัญชีการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายที่จำเป็นของประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2025 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรค และตรวจวินิจฉัยสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตามหลักนโยบายสุขภาพถ้วนหน้า</p>	
<p>กรมสุขภาพจิต จัดซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitabloid</p> <p>- กรมสุขภาพจิต จัดซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณภัยทีม MCATT ภาคกลาง พร้อมให้ความสำคัญของการเตรียมพร้อมเพราะเป็นแนวทางที่จะป้องกันและลดความสูญเสียให้แก่สังคมได้ในระยะยาวและยั่งยืน และพัฒนาทักษะด้านการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตแก่บุคลากรทีม MCATT กรมสุขภาพจิต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ประสบภัยที่จะได้รับจากทีมที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</p>	
<p>คนกรุง ป่วยฉุกเฉิน เข้าถึง รพ. ยากกว่าคนต่างจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ theactive</p> <p>- คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยพญ.ธันยา ปิตยะกุลชร หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. กล่าวว่า คน กทม. ป่วยฉุกเฉินจะเข้าถึง รพ.ยากกว่าคนต่างจังหวัด เนื่องจากรพ.ต่างจังหวัด เป็นเครือข่ายเดียวกันของ สธ. แต่ กทม. มีทั้งเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ รพ.ทหาร รพ.ตำรวจ รพ.เอกชน ขณะที่เตียงในระบบไม่พอ และแย่งเตียง รพ.เอกชนถูกตัดสิทธิบัตรทอง ทำให้รพ.รัฐต้องรับคนไข้มากขึ้น ดังนั้นถ้ากระจายผู้ป่วยกลับไปรพ.เอกชน รัฐต้องจ่ายชดเชยให้คุ้มทุน การสร้าง รพ.รัฐเพิ่มก็ช่วยเพิ่มเตียงในระบบ แต่ใช้เวลานานกว่าจะสร้างเสร็จ ขณะที่คนไข้ใน กทม.ก็รอไม่ได้</p> <p>ผศ.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เสนอแนะว่า การแก้ปัญหาการปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตควรทำ 2 ส่วนหลัก คือ 1. มีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส เพื่อตัดสินใจและลงโทษหน่วยบริการที่ปฏิเสธการรับคนไข้โดยไม่เป็นธรรม 2. สร้างหน่วยงานติดตามและกำกับทรัพยากรสุขภาพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแบบ real time รวมถึงการทบทวนมาตรการและข้อกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ควรทบทวนการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) และพัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายของ รพ. สังกัด สธ. (UCEP ภาครัฐ) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบผลกระทบในระยะยาวและผลต่อผู้ป่วย เช่น ความแออัดของห้องฉุกเฉิน ผลลัพธ์การรักษา และอัตราการเสียชีวิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขณะที่ นพ.เพชร อธิษานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เสนอว่า ระบบเบิกจ่ายต้องเป็นธรรม และระบบส่งกลับไปยัง รพ.ต้นสังกัด ต้องรวดเร็ว และเป็นห่วงคนใช้สิทธิข้าราชการ เพราะไม่มีหน่วยบริการประจำเหมือนบัตรทอง เหมือนมีตัวเลือกเยอะแต่อาจจะไม่มีให้เลือกเลย</p>	
<p>ผลสำรวจวัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, thebetter, thecoverage, thereporters, acnews, plewseengern, INN)</p> <p>-เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) เผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยต่อวัคซีนโควิด 19 พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของประชาชนยังต้องการรับวัคซีน หากมีบริการฟรี และส่วนใหญ่เห็นว่ายังจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อเตรียมพร้อมหากมีการระบาด หรือโรคที่มีแนวโน้มอันตรายมากขึ้น โดยปัจจัยที่ทำให้ประชาชนลังเลในการรับวัคซีน มาจากความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีน</p>	
<p>น้ำท่วมจ.น่านหลายอำเภอ เตือนชนของขึ้นที่สูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, Mcot, talknews online, thaipost, dailynews, ข่าวสด, fm91bkk, สยามรัฐ, lasvegasnews, aec-tv-online2, khaoja, headtopics, Ch3Plus, ch-newsthailand, workpointnews, คมชัดลึก, Ch7, ThaiPBS)</p> <p>-ประชาสัมพันธ์ จ.น่าน เผยแพร่ข่าวน้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบด้วย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.บ้านหลวง อ.เวียงสา และอ.น่านน้อย จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค. 2567 น้ำได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร สร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมาก ขณะที่ อ.เฉลิมพระเกียรติมีดินสไลด์ทับเส้นทางหลายจุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : รายการเรื่องเล่าขำนี้</p> <p>- จังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย</p> <p>- จ.แพร่ ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลาก จนทำให้สะพานข้ามแม่น้ำขาด บ้านเรือนประชาชนและรีสอร์ทโดนน้ำท่วมพังเสียหายหลายอำเภอ ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ ระบุ สถานการณ์น้ำอาจจะเท่าปี 2554 เนื่องจากปริมาณน้ำจาก อ.ปง และเชียงใหม่ จ.พะเยา มีปริมาณมาก ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง ยกของมีค่าขึ้นที่สูง</p> <p>- จ.พะเยา น้ำท่วมหนักหลายอำเภอ และน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่อง นา ไร่ และสวนผลไม้ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านกลัวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะแตกลงมาอีก</p> <p>- จ.เชียงราย น้ำป่าบนเทือกเขาไหลลงมาสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านหลายพื้นที่ ถนนตัดขาด รถไม่สามารถผ่านได้ รถยนต์หลายคันโดนน้ำซัดไปตามทางน้ำไหล และยังไม่มีความมั่นใจว่าน้ำจะลด โรงเรียนต่างๆ พากันอพยพเด็กนักเรียน โดยมีอำเภอได้รับความเสียหาย 4 อำเภอ ได้แก่ เทิง เชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล ในวันนี้เวลา 10.00 น. จะมีการเปิด PHEOC ทั้งนี้ สสอ.เทิง น้ำท่วมสูงประมาณ 50 ซม. เบื้องต้นได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง และรพ.สต.ตำบลน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร เบื้องต้นอาคารและครุภัณฑ์ได้รับความเสียหายหลายรายการ จนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ</p>	
<p>ไข้หวัดนก H5N1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thebangkokinsight, amarintv, ch7)</p> <p>-หน่วยงานสาธารณสุขของกัมพูชา ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนก H5N1 เป็นเด็กหญิงวัย 15 ปี จากพื้นที่ตอนใต้ของประเทศ มีประวัติสัมผัสกับไก่ที่ล้มตายในหมู่บ้าน และนำซากสัตว์ปีกมาประกอบอาหาร</p>	